

บทที่ ๖

ความขัดแย้งด้านอุตสาหกรรมของโลกคอมมิวนิสต์กับผลกระทบต่อ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งด้านอุตสาหกรรมของโลกคอมมิวนิสต์กับผลกระทบต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สำหรับความขัดแย้งทางด้านการอุตสาหกรรมในค่ายคอมมิวนิสต์คือ ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สหภาพโซเวียต และความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนความสัมพันธ์ของสหภาพโซเวียตกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอินโดจีน และต่อขบวนการคอมมิวนิสต์รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งได้พิจารณาถึงสถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ฯ มีผลกระทบต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใน ๒ กรณี คือการเกิดพรรคใหม่และการปึกวิหุญเสี่ยงประชาชนโดยแยกประเด็นดังนี้

๑. ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สหภาพโซเวียต
๒. ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๓. ผลกระทบต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ๓.๑ การเกิดพรรคไทยอีสานภูษาคี
 - ๓.๒ การปึกวิหุญเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทย
๑. ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สหภาพโซเวียต

ความระหองระแหงแห่งแคลงใจของจีนกับรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเหมาเจ๋อตุงได้เดินทางไปรัสเซียหวังจะไปขอกู้เงินหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หลังจากเจรจาดูแล้วเหมาไปขู่เงินมาแค่สามร้อยล้านสหรัฐฯ

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งคือการตีความของลัทธิมาร์กซ์แตกต่างกัน และผล
ประโยชน์ภายหลังจากที่จีนปฏิวัติตัวเองสำเร็จ ได้เกิดความรู้สึกว่าภายใต้คอมมิวนิสต์ของมาร์กซ์ -
เลนิน จีนต้องการเป็นศูนย์กลางนำปฏิวัติค่านิยมโลกตะวันออก ให้สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำชี้
โลกตะวันตก^๑

เมื่อสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลเข้าไปในยุโรปจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว^๒ หลังจากปี
พ.ศ. ๒๔๕๒ สหภาพโซเวียตต้องการขยายอำนาจเข้ามาทางทวีปเอเชีย^๓ อีก ซึ่งครูสซอฟ
ไค์หลักการมาจาก คาร์ล เคาตสกี (Karl Kautsky) ^๔ ผู้ซึ่งเสนอถึงความลัทธิมาร์กซ์
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งยังสร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงในขบวนการคอมมิวนิสต์ยุโรป
รัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียตอยู่ในภาวะความขัดแย้ง เคาตสกีได้เสนอหลักการใหม่เพื่อลดความ
ขัดแย้งคือ "แนวทางสันติ" โดยอธิบายว่า คอมมิวนิสต์จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยวิธี

^๑สมชัย รักวิจิตร, วิเคราะห์ความขัดแย้งจีน - โซเวียตกับสงครามไม่ประกาศ
ในอินโดจีน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ในเต็คโปรดักชั่น ๒๕๒๒), หน้า ๑๖ - ๑๗.

^๒สหภาพโซเวียต ได้ขยายอำนาจเข้าไปในประเทศต่าง ๆ คือ อัลบาเนีย
บัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ เยอรมันตะวันออก ภูมาเนีย และเช็กโกสโลวาเกีย คุราย
ละเอียคโน ณรงค์ สีนสวัสดิ์, การเมืองระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มิตรสยาม ๒๕๑๑): หน้า ๒๓๗.

^๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๗ - ๒๓๘.

^๔คาร์ล เคาตสกี (Karl Kautsky, 1854) เป็นนักทฤษฎีมาร์กซ์ลัทธิเยอรมันใน
กลุ่มมาร์กซ์ประชาธิปไตย ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ The Dictatorship of the
Proletariat (1918) คุรายละเอียคได้จาก นัศรพิชญ์ นาดสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการ
เมือง, หน้า ๑๓๘. อ้างใน Karl Kautsky, The Dictatorship of the

สันติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีปฏิวัติแต่อย่างใด ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมโดยไม่ต้องไปบังคับให้เปลี่ยนและการปกครองโดยรัฐสภาจะสามารถใช้เป็นรูปการปกครองของชนชั้นกรรมาชีพได้ ซึ่งเป็นการอธิบายลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แตกต่างไปจากการอธิบายของมาร์กซอย่างมาก เพราะมาร์กซถือว่าคอมมิวนิสต์จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการใช้กำลังปฏิวัติเท่านั้น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้เอง และในระยะหลังการปฏิวัติเสร็จแล้วรูปการปกครองจะเป็นรูปการปกครองโดยรัฐสภาไม่ได้ แต่จะต้องเป็นรูปการปกครองแบบเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพด้วยเหตุนั้นเลนินซึ่งยึดมั่นในลัทธิมาร์กซสต่ออย่างเคร่งครัด จึงโจมตีคำสอนของเคาส์กัว่าเป็น "ลัทธิแก" (Revisionism) รวมทั้งตราหน้าเคาส์กัและผู้นำคนอื่น ๆ ขององค์การสากลที่สองว่าเป็นผู้ทรยศต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์^๑

ความขัดแย้งของจีนกับรัสเซียขึ้นมาปรากฏชัดเจนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓^๒ เพราะครุสชอฟได้นำหลักการของคาร์ล เคาส์กั "แนวทางการอยู่ร่วมกันโดยสันติ" มาใช้ซึ่งขัดแย้งกับหลักการของเหมาเจ๋อตุง โดยจีนได้ออกบทความโจมตีรัสเซียชื่อ Long Live Leninism

สรุปความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียต

ปัญหาเรื่องการแตกแยกระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตเรื่องความแตกแยกในลัทธิและความคิดเห็น คือความเห็นของแต่ละฝ่ายที่มีต่อสภาพบางอย่าง และสถานการณ์ในปัจจุบันบางอย่างนั้นไม่ตรงกัน พอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

^๑ กระมล ทองธรรมชาติ, การเมืองระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แพร่พิทยา, ๒๕๑๔) หน้า ๒๑๕ - ๒๑๓.

^๒ จิตรศักดิ์ มุทิตาภรณ์, ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย วิทยานิพนธ์ปริณูตมหาบัณฑิต แผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๔ หน้า ๑๘ - ๑๙.

๑. เรื่องกินแคน มีปัญหาเพราะจีนกับรัสเซียมีพรมแดน ๒,๓๐๐ กิโลเมตร กินแคนที่มีปัญหาคือไซบีเรียซึ่งเป็นกินแคนที่กว้างว่างเปล่า ทางด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประชากรมากพยายามรุกเข้าไปในไซบีเรีย^๒ จึงเกิดการปะทะกันและความที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติคือแคว้นซินเกียง (Sinkiang) ของจีน รัสเซียพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวเสมอ

๒. ปัญหาเรื่องสงคราม จีนกับรัสเซียมีความเห็นแตกต่างกัน รัสเซียไม่เห็นด้วยกับสงครามเพราะถือว่าสงครามซึ่งใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นจะทำลายอย่างหนัก แต่ทางจีนเห็นว่าความโศกที่ระบอบนายทุนยังอยู่สงครามก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

๓. ปัญหาเรื่องการปฏิวัติ "การปฏิวัติ" ในที่นี้หมายถึงการปฏิวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ รัสเซียเห็นว่าการปฏิวัติด้วยอาวุธควรจะพอสมควรไปนานแล้ว แต่ฝ่ายจีนเห็นว่าอาวุธยังมีความสำคัญอยู่จึงไม่เห็นด้วยกับอุดมคติของรัสเซียที่ว่าจะมีการลบล้างอาวุธ

๔. "อาวุธนิวเคลียร์" ทุกวันนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อการเมืองระหว่างประเทศมาก ทางฝ่ายรัสเซียมีความเห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์มีอำนาจในการทำลายอย่างมหาศาลมากมายเกินกว่าที่จะคาดคะเนได้ เพราะฉะนั้นการที่โลกเรามีอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในทั้งสองฝ่ายจึงทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างใดก็ดีย่อมหมายความว่าจะต้องมีการทำสงครามขนาดใหญ่ระหว่างคอมมิวนิสต์กับนายทุนในที่สุด

๕. ในเรื่อง "เกี่ยวกับระบบคอมมิวนิสต์ในโลก" ปัญหาที่มีอยู่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะหาอย่างไรที่จะให้โลกเราเป็นคอมมิวนิสต์ไปทั่วทั้งโลก

ทางรัสเซียมีความเห็นว่าโลกจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปได้ในที่สุด เพราะเหตุว่าประเทศคอมมิวนิสต์อื่น ๆ โด่กวางหน้อออกไปอย่างมากมาย ในทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์

บรรณกิจ เศรษฐบุศกร พฤศจิกายนทางการเมืองระหว่างประเทศของรัสเซีย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๑๐๗.

^๒"ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย" ปริทัศน์ (๑๖ - ๑๑ มกราคม

ได้รับผลสำเร็จนานาประการ

ทางฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์มองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ระบบคอมมิวนิสต์จะต้องเพ่งเล็งและโจมตีจุดอ่อนของโลกปัจจุบัน คือที่ต่าง ๆ ยังยากจนทั้งเอเชียและแอฟริกา และในอเมริกาใต้ที่เรียกว่าลาตินอเมริกา คอมมิวนิสต์คงคอยช่วยคนยากจนหรือคนที่ไม่พอใจในระบบการปกครองของตนนั้น ก่อการร้ายแรงขึ้นเพื่อยึดอำนาจคอมมิวนิสต์ คนไหนปฏิเสธไม่ยอมทำก็เท่ากับว่ายอมช่วยเหลือให้ฝ่ายนายทุนปกครองต่อไป ไม่เป็นประโยชน์กับระบบคอมมิวนิสต์เลย

๖. ความสำคัญทางเศรษฐกิจกับประเทศคอมมิวนิสต์

รัสเซียเห็นว่าประเทศคอมมิวนิสต์ทุกประเทศควรจะมีความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดสมรรถภาพในการผลิตอย่างสูง โดยอาศัยการแบ่งงานระหว่างประเทศ และการที่แต่ละประเทศชำนาญในการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะกระทำการผลิตอย่างนั้น

จีนเห็นว่าจะใช้ระบบการแบ่งงานระหว่างประเทศ คือประเทศใดมีความชำนาญงานด้านใดให้กระทำงานนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ และความสัมพันธ์ควรจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจ และไม่ควรให้ประเทศที่แข็งแรงในทางเศรษฐกิจเข้ามาควบคุมอำนาจของการความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็กรณใดทั้งสิ้น

๗. ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ คอมมิวนิสต์รัสเซียมีการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในค่ายคอมมิวนิสต์ และในกลุ่มที่นับถือนโยบายแบบเป็นกลาง (Non-alignment) หรือกลุ่มประเทศโลกที่ ๓ และทั้งจีนคอมมิวนิสต์และรัสเซียต่างก็ต้องการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มโลกที่ ๓ และในภูมิภาคอินโดจีนแทนที่อิทธิพลของอเมริกาซึ่งถอนตัวออกไปภายหลังสงครามเวียดนาม

จากคำประกาศของลัทธินิคสัน (Nixon Doctrine)* สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ลบทบาทของตนไปในภูมิภาคอินโดจีน ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตพยายามที่จะเข้าไปแทนที่ของว่างอันนั้น คือสหภาพโซเวียตได้พยายามช่วยเวียดนามและลาวให้มีชัยชนะเหนือเขมรซึ่งอยู่ในอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตต่างก็ถือว่าแต่ละฝ่ายเป็นคู่แข่งอันสำคัญของตนมากกว่าสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในเอเชียอาคเนย์สามารถคบหากับสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะทั้งโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์ต่างก็ถือว่าให้ประเทศเหล่านี้ตกไปอยู่ในอิทธิพลของสหรัฐอเมริกายังดีกว่าตกไปอยู่ในโลกสังคมนิยม^๒ เจ้ามือของฝ่ายตรงกันข้าม

ภายหลังการสิ้นอำนาจของครุสชอฟแล้วสหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนผู้นำเป็น นายอเล็กเซ โคซีกิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และ นายอีโอนิก เบเรสเนฟ เป็นเลขาธิการพรรค เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็ยังคงเห็นด้วยกับนโยบายของครุสชอฟ เพราะถือว่าการอยู่ร่วมกันโดยสันตินั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติรัสเซีย ไม่ใช่ระหว่างผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย เมื่อบริหารงานได้ ๔ เดือน ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกบทความโจมตีผู้นำใหม่ของรัสเซีย โดยมีชื่อว่า "การดำเนินการทอสูตักคาน"

*สาระสำคัญของลัทธินิคสัน (Nixon Doctrine) กล่าวถึงนโยบายที่สหรัฐอเมริกาควรปฏิบัติต่อเอเชีย โดยเน้นความมั่นคงมากที่สุด โดยสหรัฐอเมริกาจะลบทบาทลงในอนาคต นิคสันเสนอวิธีทาง ๒ ประการสำหรับชาวเอเชีย

๑. ความพยายามร่วมกัน (A Collective Effort) คือให้ชาวเอเชียร่วมมือป้องกันภัยคุกคามด้วยตนเอง และถ้าความพยายามขอล้มเหลวลงก็ให้

๒. ขอเรียกรอร่วมกัน (A Collective Request) คือการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา.

^๒ถาวร สุชากันยา "นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตต่อเอเชียอาคเนย์"

ลัทธิแก้ของครุสซอพฟ์ไปจนถึงที่สุด" ความพยายามของสหภาพโซเวียตที่จะปรองกองกับ
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีอยู่เหมือนกันในการประชุมสภาองค์การสหประชาชาติของพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพ
 โซเวียตครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แต่ทางฝ่ายสหภาพโซเวียตยืนยันที่
 จะไม่ยอมเสียผลประโยชน์แห่งชาติ ในขณะที่เกี่ยวกับสหภาพโซเวียตมีนโยบายมั่นคงใน
 การขยายอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศในระบบสังคมนิยมและขบวนการคอมมิวนิสต์สากล^๒ และใน
 เรื่องความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
 ๒๕๐๘ ซึ่งได้มีการประชุมสภาองค์การสหประชาชาติของพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต โดยได้
 แถลงว่า^๓

...พรรคของเราและรัฐบาลโซเวียตมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า การปรับปรุงความ
 สัมพันธะระหว่างสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดีขึ้นนั้นจะสอดคล้องกับผล
 ประโยชน์พื้นฐานระยะยาวของทั้งสองประเทศ, สอดคล้องกับลัทธิสังคมนิยม กับเสรีภาพ
 ของประชาชาติและสันติภาพที่แท้จริงขึ้น ภายใต้อิทธิพลของเราจึงรวมที่จะทุกวิถีทาง
 ช่วยเหลือไม่เพียงแต่ใหม่การปรับความสัมพันธ์เป็นปกติเท่านั้น หากที่พันธมิตรภาพและ
 ความเห็นที่อนุบาวันกันระหว่างสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน และขอ
 แสดงความมั่นใจว่าจะโคจรบรรลุถึงสิ่งนี้ในที่สุด แต่ปรากฏว่าผู้นำปักกิ่งยังคงยึดมั่นกับ
 นโยบายของเขา^๔

และกล่าวว่าลัทธิเหมาอิสต์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานทะเลาะถาะแย่งแย่งอำนาจแบบมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่
 โดยแสดงบทบาทในโลกที่สาม และกล่าวถึงท่าทีของสหภาพโซเวียตไม่มีทางที่จะมีการยอม

^๑ จีรศักดิ์ มุทิตาภรณ์, ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย, หน้า ๕๕.

^๒ กรมประมวลข่าวกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี, ความเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ใน
 ภูมิภาคเอเชีย (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๑๔) หน้า ๑ - ๓.

^๓ มอริส ครอคคอฟ, กินแดนของชาวโซเวียตปัจจุบันและอนาคต (กรุงเทพมหานคร:
 โรงพิมพ์แพรวทิพย์), หน้า ๑ - ๒.

ทางค่านิยมที่เหมาอิดส์ การต่อสู้กับลัทธินี้จะคงดำเนินสืบต่อไป มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยืนมั่นในหลักการอย่างไม่มีการประนีประนอม สำหรับในคำนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างสองประเทศนั้น สหภาพโซเวียตพร้อมที่จะปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นปกติตามหลักการของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ภายหลังการรอสัญกรรมของเหมาเจ๋อตุง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ สัมพันธภาพของทั้งสองประเทศก็ดีขึ้นเล็กน้อย ในเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือในแม่น้ำอูสซูรีซึ่งเป็นพรมแดนของทั้งสองสำเร็จแล้ว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตอบปฏิเสธขออย่างเป็นทางการขอเสนอครั้งล่าสุดของสหภาพโซเวียตที่เสนอความสัมพันธ์ขึ้นปกติระหว่างประเทศทั้งสอง^๒

ผลจากการที่สหภาพโซเวียตแตกแยกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑. ทำให้ประเทศที่มีระบบการปกครองของสังคมนิยมไม่สามารถรวมกันได้ ทั้งสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างก็แย่งชิงความเป็นใหญ่ของเจ้าลัทธิและแข่งขันกันมีลัทธิในดินแดนต่าง ๆ ในบรรดาประเทศโลกที่ ๓ และในภูมิภาคอินโดจีน
๒. ความขัดแย้งกันระหว่างผู้นำค้ายคอมมิวนิสต์ทั้งสองประเทศมีผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ทั่วโลก พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง ๆ มีการแตกแยกและหาประเทศทั้งสองมาสนับสนุนขบวนการ และมีการตีความทางอุดมการตามประเทศที่มีอิทธิพลเหนือตน นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งทำลายพรรคที่ตีความอุดมการแตกต่างจากตน เช่น ความขัดแย้งทางอุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์นำมาซึ่งการแตกแยกและทำลายล้างซึ่งกันและกัน

ทฤษฎีสามโลก

ทฤษฎีสามโลกเป็นหลักการที่เหมาเจ๋อตุงได้สนทนากับประธานาธิบดีเคนเนดี กี่

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘.

^๒"Miles Hanley "Sino-Soviet war cries grow" Fareast

คาอุนต้า แห่งแฉมเบีย^๑ ซึ่งเป็นผู้นำโลกที่สามท่านหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ แต่หลักการของทฤษฎีสามโลกเพิ่งจะมีการกล่าวถึงและอธิบายภายหลังจากเหมาไตสิ้นชีวิตแล้ว ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๒๐ ในรายงานของฮว่ากั๋วเฟิง โลกกล่าวอ้างถึงทฤษฎีสามโลกของเหมาเจ๋อตุง และต่อมาได้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เหียน หมิน ยี่ เป้า (ประชาชนรายวัน) ของจีนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐^๒ ได้อธิบายถึงทฤษฎีสามโลก เนื้อหาของทฤษฎีสามโลก คือการแบ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็นสามส่วนหรือสามโลก

โลกที่หนึ่ง ประกอบด้วยมหาอำนาจทั้งสองคือ "จักรพรรดินิยม" อเมริกา และ "สังคมนิยม" โซเวียตรัสเซีย มหาอำนาจทั้งสองนี้เป็นศัตรูของประชาชนในโลก

โลกที่สอง ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ที่จีนเรียกว่า "จักรวรรดินิยมชั้นรอง" อันได้แก่ ประเทศในยุโรปตะวันตก แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และประเทศ "ลัทธิแก๊งชั้นรอง" เช่น ประเทศในยุโรปตะวันออก

โลกที่สาม หมายถึงประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา จีนจัดประเทศของตนเข้าอยู่ในโลกที่สามนี้ด้วย^๓

^๑สาถล สัตยา, บทวิเคราะห์ทฤษฎีสามโลกของเหมาเจ๋อตุง, (กรุงเทพมหานคร: ประจักษ์การพิมพ์ ๒๕๒๓), หน้า ๑๓.

^๒"ทฤษฎีสามโลก...จุดแตกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" ข่าวไทยนิกร ๓ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๒): ๑๑.

^๓ดูรายละเอียดจาก นิทรศน์ (แปลและเรียบเรียง) ทฤษฎีสามโลก (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กาลเวลา, ๒๕๒๒), หน้า ๖๔ - ๖๕ และ "ทฤษฎีสามโลก...จุดแตก

พิจารณาจากเนื้อหา คติที่สำคัญของโลกที่สามคืออภิมหาอำนาจทั้งสองอันได้แก่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต จึงมีความประสงค์ที่จะสมานฉันท์ระหว่างประเทศในโลกที่สองและที่สาม เพื่อต่อต้านลัทธิครอบครองความเป็นเจ้าของอภิมหาอำนาจทั้งสอง ในระหว่างอภิมหาอำนาจทั้งสองของโลกที่หนึ่ง จึงมีความเห็นว่าสหภาพโซเวียตมีความน่ากลัวกว่าสหรัฐอเมริกา เพราะสหภาพโซเวียตเป็นอภิมหาอำนาจที่มาภายหลังเป็นแหล่งอันตรายที่มีความกระหายสงครามต่อการแผ่อำนาจและอิทธิพล^๑ หลังจากที่อวากวอเฟิงไคประกาศทฤษฎีสามโลกแล้ว ทฤษฎีที่ไคเสนอเป็นยุทธศาสตร์การปฏิวัติโลก^๒ สาธารณรัฐประชาชนจีนไคหันไปสร้างสัมพันธไมตรีเป็นพิเศษกับประเทศในโลกที่ ๓ "คือในทวีปแอฟริกาไคให้ความช่วยเหลือโซโมเลียแห่งประเทศนิการากัว และหนุนพวกปฏิกริยา โซล เกน โรแบร์โต้ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และมีเป้าหมายแย่งแยกรวมมือกับพลังปฏิกริยาในประเทศแองโกลา และในตะวันออกกลางไคสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีซาคัส ประเทศอียิปต์ อย่างเปิดเผย และในลาตินอเมริกาคู้นำจีนไคให้เงินกู้และสินเชื่อกแก่ บิโนเซ ยูน่าประเทศชิลี" สำหรับประเทศอิตาลีเคยยื่นหยัคคักคานทฤษฎีสามโลก ทางยูน่าจีนไคประกาศคักคักสัมพันธไมตรีโดยประกาศคักคักความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ^๓

สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นไคเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ของทฤษฎีสามโลก และประกาศใช้ทฤษฎีนี้และนำมาศึกษาเผยแพร่เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยวิหุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อเรื่องที่ว่า "การแบ่งโลกเป็นสามโลก" ซึ่งเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งกันอย่างกว้างขวางในบรรดาพรรคลัทธิ

^๑นิทรศน์, (แปลและเรียบเรียง), ทฤษฎีสามโลก, หน้า ๘๘ - ๑๒๐.

^๒ยุค ศรีอาริยะ, "ยุทธศาสตร์ครองโลกของยูน่าปักกิ่ง", เส้นทาง (๙ - ๑๓ เมษายน ๒๕๒๓), : ๑๗.

^๓ยุค ศรีอาริยะ "ไคทฤษฎีสามโลก" ชาวไทยนิกร, ๓ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๒):

มาร์กซ์ - ลัทธิเลนินทั้งหลาย

๒. ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ที่จะสรุปสาเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้งได้ดังนี้

๑. เรื่องดินแดนซึ่งมีปัญหาในการแย่งกรรมสิทธิ์ให้อยู่ในความครอบครอง คือ
หมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีย์

๒. เนื่องจากสหภาพโซเวียตได้มีสัมพันธภาพอันดีกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยได้มีการลงนามในมิตรภาพและความร่วมมือกันระหว่างสหภาพโซเวียต -
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ที่กรุงมอสโก การที่
เวียดนามได้หันไปรับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและเลิกสมความสัมพันธันท์อาณานิคมที่มี
ต่อจีนอย่างสิ้นเชิง การแปรพักตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สร้างความเคียดแค้น
ชิงชังให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อเวียดนามอย่างใหญ่หลวง และนโยบายการขับไล่อ
ชาวจีนออกจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใน พ.ศ. ๒๕๒๑^๑ และการที่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้เข้าไปมีอิทธิพลในประเทศลาวและในประเทศเขมร ซึ่งขณะนั้นจีน
สนับสนุนรัฐบาลพลพรรคอยู่ แต่เนื่องจากรัฐบาลพลพรรคดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดหลายประการ
ทำให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้โค่นล้มรัฐบาลพลพรรคไปเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๒^๒ สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายเติ้งเสี่ยวผิงได้กล่าวถึงจุดประสงคที่^๓ทำให้สาธารณรัฐ

^๑สากต สักยา, บทวิเคราะห์ทฤษฎีสากลโลกของเหมาเจ๋อตง, หน้า ๔ - ๕.

^๒"ครบรอบหนึ่งปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกันระหว่างสหภาพโซเวียต-
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม" สหภาพโซเวียต (ธันวาคม ๒๕๒๒): ๒๐.

^๓On Viet Nam's Expulsion of Chinese Residents (Peking:
Foreign Language Press, 1978), pp. 1 - 44.

^๔สมชัย รัถวิจิตร, สงครามขยายเขตในเอเชียอาคเนย์และยุทธศาสตร์เพื่อความ

ประชาชนจีนต้องทำสงครามสั่งสอนเวียดนาม เพราะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม "ได้กระทำตัวเป็นผู้บุกรุกและประกาศคุยโวว่าเวียดนามเป็นมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเป็นที่สามของโลก"^๑

สงครามสั่งสอนครั้งนี้จีนได้ส่งทหาร ๒๐๐,๐๐๐ คน เครื่องบิน ๗๐๐ - ๘๐๐ เครื่อง รถถังนับพัน ๆ คัน และเป็นใหญ่จำนวนมากบุกเข้าไปในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ในดินแดน ๔ จังหวัด ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบันเลียวในจังหวัดกว๋างบิ่ญห์ อำเภอฟองโหในจังหวัดไลเจา อำเภอเมืองฮวน อำเภอบั๊กซัค ในจังหวัดโฮงเลี่ยนชวน อำเภอคินล์ม อำเภอตรังกินห์ อำเภอจิงลอง อำเภอทราลินห์ อำเภอฮากวาง ในจังหวัดเกาบิ่ง^๒ ในจำนวนนี้จังหวัดเกาบิ่งได้รับความเสียหายยับเยินมากที่สุด นายพลเหงียนกวง (Nguyen Truong) ได้กล่าวไว้ว่า "จีนได้ทำลายสิ่งก่อสร้างทางราชการและอาคารบ้านเรือนของเอกชน นอกจากนั้นยังได้ทำลายเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานอย่างราบเรียบเป็นหน้ากลอง มีการกวาดต้อนปลุสัควัว วัว ควาย และทำลายกวาดเก็บผักหญ้าในไร่นากอัมมาน ทำให้เกาบิ่งยับเยินในที่สุด"^๓ และยังมีทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในเวียดนามตามชายแดนยาว ๖๕๐ ไมล์ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่ประสบผลสำเร็จแตกของดอนตัวออกกอน เพราะหวั่นเกรงการปะทะทำสงครามกับสหภาพโซเวียต ตามเงื่อนไขสนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - สหภาพโซเวียต ซึ่งมีผลบังคับใช้ ๒๕ ปี โดยลงนามกันที่กรุงมอสโก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ และหน่วยงานรบของสหภาพโซเวียต ๑ ล้านคนก็ได้วางกำลัง

^๑ ทวีช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (พลเอก) สงครามจำกัด ? จีน - เวียดนาม (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๒๗.

^๒ "บทวิเคราะห์สงครามจีน-เวียดนาม" ชาวไทยนิกร ๓ (๕ มีนาคม ๒๕๒๒): ๘.

^๓ "Nayan Chanda, "With the Next Round in Mind", Fareastern

อยู่ตามชายแดนสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการคาดการณ์กันว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนอาจจะเปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามอีกในรอบที่สองซึ่งจะมุ่งเข้าโจมตี แกนกลางของเมืองฮานอย^๒ :

ผลกระทบจากความขัดแย้งในอินโดจีนที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

สภาพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนจาก สถานการณ์สากลโดยเฉพาะในอินโดจีน ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐ ประชาชนจีนกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ประเทศไทยคือ

๑. การเกิดพรรคไทยอีสานกู้ชาติ
๒. การปิกวิหุญเสียดประชาชนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑

ประเด็นที่ ๑ การเกิดพรรคไทยอีสานกู้ชาติ

เป็นครั้งแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง จากการคัดค้านจักรพรรดินิยมอเมริกาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา เป็นคัดค้านสหภาพ โซเวียต - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย (เฮง สัมริน)^๓

^๒ ทวีต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สงครามจ่าก๊ก จีน - เวียดนาม (กรุงเทพมหานคร: แสงรุ่งการพิมพ์ ๒๕๒๒), หน้า ๔๖.๔๗.

^๓ Hayan Chanda, "With the next Round in Mind", Fareastern Economic Review, Vol. 105 No. 31 (3 August 1979): 33.

^๔ "พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประชุมสมัชชา พรรคครั้งที่ ๔" ข่าวไทยนิกร

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพยายามจะแยกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ไทยออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้หันมาสนิทสนมกับตนเองแทน โดยเสนอจะจัดส่งอาวุธ
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากที่เวียดนามให้การฝึกกับคณะกรรมการในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของไทยโดยตรง นอกจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และตอนต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๑
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ทบทวนผ่านพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเสนอให้ทหารลาวส่วนหนึ่ง
เพื่อร่วมปฏิบัติการสงครามกองโจรกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย^๑ พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยได้ปฏิเสธและยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยว พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ยึด
มั่นในหลักการที่จะให้ประชาชนไทยปลดปล่อยเอง^๒ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและพรรค
คอมมิวนิสต์ลาวมีความตระหนักถึงแนวทางความคิดและทฤษฎี บทวิสัยทัศน์ของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยนั้นยึดแนวทางสาธารณรัฐประชาชนจีน^๓ สิ่งหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
และพรรคคอมมิวนิสต์ลาวได้ใช้ความพยายามถึงคนบางส่วนออกจากการเป็นแนวร่วม กองทัพ
ปลดแอกและจากหน่วยติดปืนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (อีสาน) ที่เข้าไปศึกษาใน
ประเทศลาวจำนวน ๑๒ คน ได้ออกเดินทางไปถึงแขวงสุวรรณเขตเมื่อปลายเดือนธันวาคม

^๑ นฤมิตร สอดส่อง "นโยบายต่างประเทศจีนยุคที่ทันสมัย" กับผลกระทบต่อพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" มติชนรายวัน (๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๓): ๖.

^๒ สาเหตุที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้องกองส่งครามรุกรานไทย เพราะปัญหา
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตกต่ำอย่างแรง และการที่ต้องขอความช่วยเหลือ
จากสหภาพโซเวียตวันละเกือบ ๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อค่าจุนมิให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามต้องพังทลาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้องดำเนินนโยบายตาม
สหภาพโซเวียตในการขยายลัทธิของความเป็นเจ้าและโดยเฉพาะการแผ่อิทธิพลเหนือประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ ทรายเป็นเอี้ยจจาก "เวียดนามทำไมต้องกองส่งครามรุกราน"
เศรษฐกิจ ๔ (๒๔ มกราคม ๒๕๒๔): ๔ - ๑๒.

^๓ "พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบนความซัดแย้งจีน - โซเวียต" ข่าวไทยนิกร

๒๕๒๐ ลาวพยายามยึดถือเวลาในช่วงระยะเวลาสั้น แต่ทางหน่วยศิลปินต้องการเรียนให้จบโดยเร็ว โดยแสดงอำนาจเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ แล้วเดินทางเข้าประเทศไทย^๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยื่นขอเสนอให้ศูนย์แพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเวียดนามและนักเรียนไทยที่แพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘๗ คน ซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์ ซึ่งศึกษาเฉพาะโรคเมืองร้อน เดินทางออกจากเวียดนาม ส่วนหนึ่งได้ทะยอยออกมาอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วเพื่อรอเดินทางต่อไปยังจีน^๒ แต่มีบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พวกนี้ถูกบังคับให้มีอุดมการณ์ในแนวทางของ (มาร์กซ์ - โซเวียต) โดยมีการแจกใบสมัคร ถ้าบุคคลใดยังคงดำเนินแนวทางเหมาเจ๋อตุงของพรรคความลำบากเพราะทางลาวลดจำนวนอาหาร^๓ และมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยวาทกรรมหันไปทางแพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและแพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย^๔ ความสำเร็จของสหภาพโซเวียตได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมกันจัดตั้งแพรรคคอมมิวนิสต์สายเวียดนาม - โซเวียต โดยจัดตั้งองค์การ แนวร่วมไทยอีสานกษัตริย์ โดยมีอุดมการณ์สายเวียดนาม - โซเวียต สำหรับ

^๑"แพรรคคอมมิวนิสต์ไทย - ลาว บทเรียนโหด" สยามนิกร ๓ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓): ๒๔ - ๒๕.

^๒"แพรรคคอมมิวนิสต์ไทย - เวียดนาม รอยร้าวที่ยากประสาน" ข่าวไทยนิกร, ๓ (มกราคม ๒๕๒๒): ๘.

^๓"แพรรคคอมมิวนิสต์ไทย - ลาว บทเรียนโหด" สยามนิกร: ๒๘.

^๔"แพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบนความขัดแย้งจีน - โซเวียต" ข่าวไทยนิกร

แนวร่วมไทยอีสานภูษาคี ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๑

มีผู้ร่วมในการก่อตั้งพรรคไทยอีสานภูษาคี พลโทสม ชิตพันธ์ ระบุว่า มี นายสาธิต วงศ์แสงพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายศรีชน ยอดกัณฑ์ นายบุญเย็น วอทอง นายอุดม ศรีสุวรรณ นายวิชัย เสวะมาตย์ นายศรี อินทพันธ์ และ นายทองมีักษ์ เทียงเกษ คนสุดท้ายนี้ไคขามจากเวียงจันทน์เขามามอบตัวแล้ว

รายงานข่าวล่าสุดนี้แจ้งว่าพรรคไทยอีสานภูษาคีได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในจำนวนนี้ก็มีชื่อของ "ธีรยุทธ" กล่าวคือคณะกรรมการชุดนี้รายงานข่าว กล่าวว่ามีอยู่ ๑๐ แยกตามชื่ออยู่เพียง ๗ คนคือ นายไชแสง สุกใส นายธีรยุทธ บุญมี นายสนธิ วิสัยแสง นายสาธิต วงศ์แสงพันธ์ สหายมะลิ สหายกวีระ สหายราชนัน และ ไคขามศูนย์การปฏิบัติการมาอยู่ที่บ้านโป่งฮิม ห่างจากแขวงเมืองไซบุรี ๒ กิโลเมตร ใน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว^๒

ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์, สงครามคอมมิวนิสต์ (กรุงเทพมหานคร: สยามบรมกิจ ๒๕๒๒) หน้า ๓๓๓. ในหนังสือเล่มนี้หน้า ๑๒๔ ยังกล่าวถึง "คณะกรรมการประสานงานกำลัง ภูษาคี รักประชาธิปไตย" ประกอบด้วย นายอุดม ศรีสุวรรณ เป็นประธาน, นายบุญเย็น วอทอง เป็นรองประธาน, นายธีรยุทธ บุญมี เป็นเลขานุการ นายศรี อินทพันธ์ เป็น โฆษก นอกนั้นเป็นกรรมการ นายสมิคร ชาลีกุล นายเทอภุมิ ใจดี นายศรีชน ยอดกัณฑ์ นายธานี ศักดิ์เศรษฐ นายมงคล น นคร ซึ่งได้แต่งตั้งในที่ประชุม ณ สถานที่นั้นเมืองสิงห์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๒๐ ผู้เขียนไม่อาจยืนยันในรายชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดว่า เป็นจริงได้

^๒"ธีรยุทธ บุญมี ยังเชื่อมั่นในการต่อสู้หรือ" สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ๒๗ (๑๑

ปัญหาของพรรคใหม่

ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของไทยกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน กำลังอาวุธลดน้อยลงในปีที่ผ่านมา ถึงอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายตรงข้ามก็ฝักใฝ่ที่ทั้งอยู่ในลาว ตั้งแต่ในปี ๒๕๒๒ จำนวนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น พรรคใหม่กำลังแตกแยกกันไม่ได้เกินหน้า

พรรคใหม่ นำโดยกลุ่มของผู้ที่แยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยกลุ่มผู้รักชาติเพื่อประชาธิปไตย คนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่รวมต่อต้านรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มที่มีฐานอยู่ในลาวไม่เคยมีความสำเร็จในการดึงดูดผู้นำคนสำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (เดิม) ใดเลย พรรคใหม่มีสมาชิก ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน จำนวนสูงสุดของกลุ่มอาจจะมีถึง ๕๐๐ คน แต่จากการสังเกตการณ์อาจจะมีน้อยกว่าครึ่ง

จากการบอกเล่าของบุคคลภายใน ในพรรคใหม่มีความแตกแยกเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งเป็นความแตกแยกครั้งใหญ่ในพรรค โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอดีตของพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย บุญเย็น วอทอง อดีตคณะกรรมการจังหวัดขอนแก่น ทองปักษ์ เพ็ญเกษ (บุคคลสองคนนี้ได้ถูกไล่ออกจากพรรคระหว่างที่ประชุมใหญ่จังหวัดคนานในเดือนธันวาคมที่แล้ว) ความขัดแย้งระหว่าง ๒ คน พยายามจะนำหลักการของตนเองมาใช้ ๒ คน โต้แย้งทางค่านโยบายไม่มีที่สิ้นสุด เวียดนามไม่สามารถทำให้บุคคลทั้ง ๒ ยอมรับหลักการหรืออะไรทั้งสิ้น^๒

^๑ T.A. Davis "Problems for the 'New Party'" Focus (September 1980): 24.

^๒ ทองปักษ์ เพ็ญเกษ ไล่ออกจากลาวโดยได้ขอมอบตัวเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓ โดยคาดว่าทองปักษ์ไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เงินสายเงินแก่เกินไปนิยมอีกฝ่ายหนึ่ง คุรายนละเอียดยใน "ทองปักษ์ กอ.รมน. หลังหนีเข้าลาวสมัยปฏิรูป" มติชนรายวัน (๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓): ๑, ๑๒. "จากป่าสเมืองเขากำลังทำอะไร" สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

ทองปัทม์ได้เดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว และไ้มอบตัวกับ
ทางการเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๓ อภิที่ผู้นำแรงงานเก่า เพอคมุณี ใจดี อายุ ๒๕ ปี
สถานการณ์ได้เข้ามาในพรรคและกองการตำแหน่งที่เรามีอยู่ เขาต้องการเป็นผู้นำโดยทันที
เราได้นำบุคลากรส่วนตัวของเราไปไว้ในเวียงจันทน์

จากการบอกเล่าของผู้ที่หนีออกจากพรรคที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขาได้กล่าวหาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นผู้ผิด "พวกเราต้องการตั้งพรรคใหม่ขึ้นแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เวียงจันทน์" "ลาวไม่เคยให้ความไว้วางใจแก่พวกเราเลย พวกเราสงสัยว่าพวกเราจะ
ไม่เป็นคอมมิวนิสต์จริง" ในเวลานั้นก็ไ้มีความแตกแยกขึ้นในกลุ่ม ความสงสัยเป็นสาเหตุ
ที่ใหม่ทหารลาว ๒ คน (อย่างน้อย) คอยคุมพวกเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ไม่มีเวลาใด
ออกจากเมือง"

หลังจากการเข้ามอบตัวของ ทองปัทม์ เพียงเกษ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๓ บุคคล
ต่อไปที่เข้ามอบตัวต่อทางราชการคือ เพอคมุณี ใจดี ได้เดินทางจากเวียงจันทน์ เข้ามาทาง
หนองคาย ได้เข้ามอบตัวต่อทางราชการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓^๒
และ ชีรยุทธ บุญมี ซึ่งได้เข้ามารับรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๓^๓ บักนี้ก็ได้
เข้ามอบตัวกับกรมประมวลข่าวกลางแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ได้เข้ารับการรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการออกจากป่าว่าผิดหวังใน

^๑T.A. Davis "Problems for the 'New Party'" Focus, : 24.

^๒"สัมภาษณ์พิเศษ เพอคมุณี ใจดี", กะวันใหม่ ๑ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๓):

^๓"ชีรยุทธ บุญมี ยังเชื่อมั่นในการต่อสู้ด้วยหรือ", สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.

^๔"ชีรยุทธ บุญมี โขมมอบตัวทางการ ป่วยหนักส่งโรงพยาบาลรักษา" ไทยรัฐ ๒๕

นโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทั้งนโยบายการเมืองในประเทศและต่างประเทศ
 คาดว่านักศึกษาที่เข้าป่าไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดจะออกจากป่า

สรุป การเกิดพรรคไทยอีสานภูษาคีเป็นผลมาจากความแตกแยกทางอุดมการณ์ของ
 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นแนวความคิดการปฏิวัติแนวทางสหภาพโซเวียต ซึ่ง
 แตกต่างจากหลักการแนวความคิดและการปฏิบัติการที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เคย
 ใช้อยู่ จากการสัมภาษณ์ ดร.สมชัย รัถวิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ได้ให้ทัศนะ
 บางประการคือพรรคไทยอีสานภูษาคีนั้นไม่มีกองกำลังปลดปล่อยอยู่ในประเทศไทย เพราะยัง
 ไม่เคยมีการจับกุมตัวสมาชิก ผู้ก่อการร้ายแล้วสารภาพว่ามาจากพรรคไทยอีสานภูษาคี และ
 พรรคไทยอีสานภูษาคีเป็นเพียงกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับแนวทางการปฏิวัติแบบ
 โซเวียต - เวียดนาม และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ไม่อยู่ในดินแดนของประเทศไทย สำหรับผู้ที่
 อยู่ป่าในประเทศไทย ดร.สมชัย รัถวิจิตร ว่าต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้
 เท่านั้น เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ตั้งรากฐานเป็นเวลา ๓๔ ปี มีอิทธิพลอยู่
 ตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยอยู่จำนวนมากพอสมควรที่จะกุมอำนาจในพื้นที่นั้น ๆ ได้

นโยบายของรัฐบาลเกรียงศักดิ์คานการต่างประเทศ

๑. จะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างรักษาเอกราช
 อธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์ ความมั่นคง และความอยู่รอด
 ของชาติเป็นหลักสำคัญ

๒. จะรักษาสันติและปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาและความตกลงที่ได้ทำไว้กับ
 ต่างประเทศ จะเคารพและยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ ในอันที่จะส่งเสริมสันติภาพและ
 ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนานาชาติ

๓. จะส่งเสริมพันธไมตรีอันดีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับทุกประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในลัทธิการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยทางฝ่ายทางยึดมั่นในหลักการ เคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพดินแดนความเสมอภาค การไม่รุกรานและการไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน

๔. จะส่งเสริมสันติไมตรีอันแน่นแฟ้นและให้ความสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่แก่บรรดาประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อรัฐบาลเกรียงศักดิ์พิชายนอนคลายความตึงเครียดทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ นโยบายที่ประสานต่อจากรัฐบาลชาตินักรกคือแผนร่วมกันป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์ชายแดนไทย - มาเลเซีย และดำเนินการสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านสังคมนิยม มีการฟื้นฟูสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๔ โดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช^๒ เป็นผู้นำไทยไปเปิดความสัมพันธ์ไมตรีหลังมานี้ไม่ ค่อนหนึ่งของความสัมพันธ์ไมตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ขอรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเลิกให้ความสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีนี โจว เอินไหล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทอบว่าทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเมืองสำหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นไม่เคยสนับสนุนการกระทำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมได้ การสนับสนุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นอยู่

^๑นโยบายต่างประเทศกระดานหกที่ตีกลับ" ข่าวไทยนิกร, (๒๐ มกราคม ๒๕๒๑):

๔.

^๒กรมสารนิเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, เอกสารโรเนียวเรื่อง "าพณา หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีนีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ

ในนามพรรคประชาชนและแยกที่จะใช้นาม "รัฐบาล" รัฐบาลเกรียงศักดิ์ได้เปิดสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑ นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน^๒ การเจรจากับ นายเต็ง เชี่ยว ผิง ครั้งนี้ได้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนใหม่มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้านแล้ว ฝ่ายจีนยังได้ยื่นยั่วยุให้เห็นถึงความปรารถนาของจีนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะให้ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพเสรีภาพ และเป็นกลาง และมีการเจรจาในเรื่องไม่สามารถเปิดเผย คาดว่าคงจะเจรจาให้สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ลดความช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

*โดยข้อสรุปของ นาย Daniel "...ปักกิ่งมิได้ผูกพันต่อการสนับสนุนพวกกองโจรในไทยมากไปกว่าระดับการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ปักกิ่งมิได้สนับสนุนพวกกองโจรในไทยให้มีความเข้มแข็งถึงขนาดที่จะเข้ามาล้อมล้างรัฐบาลไทย หรือเข้มแข็งขนาดที่จะทำลายการปฏิบัติของทหารอเมริกันในประเทศไทยแต่อย่างใดเหมือนกัน..." พิจารณาจาก Daniel D. Lovelace, *The Thailand Case Study Analyzed*, ทรงยศ แววงษ์ (แปล), ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย, หน้า ๒๑๒ - ๒๑๓ และหลักฐานทางกานอื่น ๆ ที่ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอิทธิพลต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดหลักฐานและข้อเท็จจริง ตลอดจนเหตุผลแวดล้อมยืนยันได้ว่าสถานีวิทยปักกิ่งซึ่งเป็นระบอบเสียงของคอมมิวนิสต์จีนกับสถานีวิทยุ "เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" เชื่อว่าตั้งอยู่ในมณฑลยูนนานตอนใต้ของจีน ควบคุมโดยคอมมิวนิสต์จีนและมีคนไทยดำเนินการ สถานีวิทยุทั้ง ๒ แห่งได้ประกาศการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อยู่ตลอดเวลา สมุคปกขาว ประชาชนควรรู้ (สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) หน้า ๒๐.

^๒ดูรายละเอียดจาก "นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน" สยามจกหมายเหตุ, ๑ (๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๒๑): ๑๖๕ - ๑๖๗ และ "แผนคอมมิวนิสต์ไทย"

ไทย จากการศึกษา คร.สมชัย รักวิจิตร ถึงเรื่องนโยบายการค้าต่างประเทศเปรียบเทียบ
พิจารณาในช่วงจังหวะเวลาต่างกัน ในขณะที่รัฐบาลเกรียงศักดิ์ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้นความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นจุดหลักใหญ่ในการทำให้ผลของ
การเจรจาเป็นประโยชน์กับรัฐบาลไทย^๑ และจากสถานการณ์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้รุกรานเข้ามามีในกัมพูชาประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๒^๒ และความสัมพันธ์ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงขั้นแตกหัก มีการทำสงคราม
สังคมนิยมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒^๓ สู้รบเป็นเวลา ๑๗ วัน และถอนทหารจีนออกจาก
เวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๒^๔ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจำ
ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลไทย โดยวิหุญเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยได้เลือก
โฆมตีรัฐบาลเกรียงศักดิ์ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒^๕ แต่หันไปโฆมตีสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่เข้ายึดครองในกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก^๖ การบิวิหุญเสียงประชาชนลง
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒^๗ ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ

^๑T.A. Davis "Whither the CPT?" Focus (September 1980): 22 - 23.

^๒สัมภาษณ์ คร.สมชัย รักวิจิตร. ผู้ประสานงานโครงการทำหนังสือเพื่อเผยแพร่
ข้อเท็จจริงในสังคมไทย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔.

^๓ยพเรศ สรอนศักดิ์ "กรณีพิพาทในอินโดจีน: สงครามปลดปล่อยและสงครามสังคมนิยม"
จุดสารยุคเบื้องหลังเหตุการณ์ปัจจุบัน (เมษายน ๒๕๒๒): ๓.

^๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.

^๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.

^๖T.A. Davis "Whither the CPT ?" Focus; 21.

^๗Ibid, 21.

^๘"เบื้องหลังบิวิหุญเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย เสี่ยงพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย คว้าไทยบิกร ๓ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒) และ "พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน เกรงกลัวอิทธิพลของสหภาพโซเวียตที่ต้องการปิดล้อมสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป้าหมายของสหภาพโซเวียตคือประเทศไทย^๑ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงจำเป็นต้องมอบของขวัญให้แก่นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ในการเจริญสัมพันธไมตรีกันในรอบนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนรุดหน้าไปมาก มีการส่งอุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๖ ตุลาคม โดยมีจุดประสงค์ที่จะกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน ซื่อนำมันจีนในราคามิตรภาพ และขยายตลาดพืชผลของไทยไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน^๒ และจีเปงเพียรรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายความสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์นอกประเทศ ได้มาเยี่ยมประเทศไทย โดยได้เข้าพบเจรจากับ พลเอกเสริม ๗ นคร^๓ กระชับสัมพันธไมตรียิ่งขึ้น และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มาเยี่ยมประเทศไทยมากขึ้น เช่น มาทาม เค็ง อิงชา รองประธานสมัชชาประชาชนจีน ได้มาเยี่ยมประเทศไทยเมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓^๔ แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ

^๑"อิทธิพลโซเวียตในประเทศไทย" สยามนิกร ๓ (๒๑ มกราคม ๒๕๒๓): ๒๗ - ๒๘.

^๒"จีนประสงค์ให้ไทยไปลงทุนโดยเฉพาะกิจการโรงแรม" สยามรัฐ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๒): ๓.

^๓สยามรัฐ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓): ๓.

^๔สมชาย งามนวลอรุณ ตั้ง อิง เสงี่ยม สยามรัฐ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓): ๓.

ส่วนความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรี เวียดนามมาเยือนไทย นายพามวันกงโกมาเยี่ยมเมืองไทยเมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๒๑ เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศทั้ง ๒ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และ แลกเปลี่ยนข้อคิดทางการเมือง และตอนหนึ่งกล่าวว่าเวียดนามต้องการเป็นมิตรอย่างแท้จริง กับไทย และทำสัญญาเพื่อกระชับเกลียวสัมพันธ์ เช่น ทกลงใหม่การเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างกันในด้านการค้า การเกษตร ทางวิชาการ และการประมง และให้เวียดนามกู้เงิน สินเชื่อจำนวน ๑๐๐ ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อสินค้าจากประเทศไทยด้วย และเวียดนามตกลงที่จะ ปลดปล่อยตัวชาวประมงไทย ๓๐ คน เรือประมง ๒ ลำ กลับประเทศไทย และฝ่ายไทยได้ตกลง ที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาเวียดนาม ๕ คนกลับเวียดนามโดยเร็ว^๒ นอกจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์กล่าวกับพามวันกงขอให้เลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พามวันกง นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเวียดนามได้กล่าวว่า เวียดนามจะไม่หนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ประเทศไทยอีกต่อไปและจะช่วยทำลายด้วย^๓ จากคำกล่าวของนายพามวันกงเป็นความจริง พรรคคอมมิวนิสต์ที่มีฐานอยู่ในประเทศลาวถูกตัดความช่วยเหลืออย่างเด็ดขาด เงื่อนไขประการ หนึ่งที่เวียดนามขับไอบรรกสมาชิกพรรคออกจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว เพราะเวียดนามได้ตกลงทำสัญญากับสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกอย่าง^๔ มิตรภาพพิเศษ

^๑"นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย" สยามจกหมายเหตุ ๓ (๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๒๑): ๑๐๑๓ - ๑๐๑๕.

^๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๑๔.

^๓ดูรายละเอียดจาก สมชัย รัถวิจิตร. "วิเคราะห์เมืองไทยในปี ๒๕๒๓" ปริทัศน์ ๒ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓): ๒๔. และ "หาที่ใหม่ของเวียดนาม" เศรษฐกิจการเมือง (๑๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๒๑) หน้า ๔ - ๑๑.

^๔William J. Duiker. "The dynamics of Vietnam Foreign Policy" Southeast Asian Affairs 1978 (Singapore: Heivanam Institute of Southeast Asian Studies, 1978). pp. 312 - 324; ฉันทิมา อองสุรกัน. สภภาพ

กับฝ่ายเวียงคนามที่เวียงจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ อยู่แล้ว ดังนั้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงขับไล่นักศึกษาคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกจากดินแดนลาวทั้งหมด ๒๑ จุด ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๒๒ เป็นต้นไป นักศึกษาปัญญาชนส่วนหนึ่งก็อพยพกลับเข้าประเทศไทย บางส่วนก็แตกกระจายเข้าสู่เมืองไคเซามอบทวิ และบางคนก็เข้าอยู่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในป่าต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การปิดวิหยเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทย

สถานีวิหยเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทยเป็นสถานีวิหยที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๐๖ สถานที่คาดกันว่าอยู่บริเวณมณฑลยูนนานหรือจากเวียงคนามเหนือแห่งใดแห่งหนึ่ง เริ่มกระจายเสี่ยงเป็นภาคภาษาไทย มุ่งโฆษณาชวนเชื่อโจมตีประเทศไทยเมื่อประมาณวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๕^๒ การตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์^๓

๑. จัดตั้งเพื่อเป็นอาวุธในการโฆษณาชักชวนจักรวรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง
๒. จัดตั้งขึ้นเพื่อชักนำการต่อสู้โดยเฉพาะการต่อสู้ในประเทศต่าง ๆ กระจุกกระจายกันอยู่ในป่าเขาต่าง ๆ
๓. เป็นของขวัญวันครบรอบ ๓๐ ปี ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กล่าวคือของขวัญจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และของขวัญจากฝ่ายนำหรือคณะกรรมการการเมืองหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อหัวทั้งพรรค

ผู้รับผิดชอบสูงสุดตลอดมาของวิหยเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนผู้อำนวยการคือ วิรัช อังคดาวร หรือ "จางหยวน" บรรณาธิการคือ อตัน พลจันทร์ หรือ

^๑ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์, สงครามคอมมิวนิสต์, หน้า ๓๓๘.

^๒พลอากาศตรี จอม กุลละวณิชย์ การดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วันที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓), หน้า ๘๗.

^๓"เบื้องหลังปิดวิหยเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทย (เสี่ยงพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

"นายผี" ซึ่งพันตำแหน่ง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ คนต่อมาคือ ศักดิ์ สุภาเกษม เหตุผลที่หยุดมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนมากรรการการหยุดการกระจายเสียงของวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนี้ เกิดขึ้นในขณะที่วันเรียกเอกอัครราชทูตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดกลับประเทศชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการดำเนินการทางการเมือง จึงหยุดกระจายเสียงเพื่อต่อรองกับสหรัฐอเมริกาและประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อเปิดโอกาสการขยายอิทธิพลของตนและค่านิยมของโซเวียต - เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวังจะให้ประเทศไทยช่วยเหลือพลพรรค - เอเชียเสรี เพื่อขจัดอิทธิพลโซเวียต - เวียดนาม"

สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยประกาศปิดตัวเอง

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา^{๒๕๒} สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ได้ประกาศงดกระจายเสียงชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด และก่อนที่จะประกาศปิดตัวเองครั้งนี้ โฆษกวิทยุได้อ่านม้วนนำเรียกร้องไห้ประชาชนไทยทุกฝ่าย หุดงัดกรรร่วมมือสามัคคีกันเพื่อต่อต้านการรุกรานของเวียดนาม และหลังจากนั้นก็งดกระจายเสียงอย่างไม่มีกำหนด

ปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าองค์กรของพรรคที่สำคัญคือวิทยุ ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งโฆษณาและเผยแพร่ความคิดตลอดจนแสดงท่าทีของพรรค ต่อปัญหาคงกล่าวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหตุไรถึงต้องปิดตัวเองในช่วงนี้ การวิเคราะห์ว่าทำไมวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยถึงประกาศปิดตัวเองหลังจากที่โซเวียตเป็นหน่วยสำคัญในการกระจายเสียงมากกว่า ๑๕ ปี เมื่อประกาศต่อสู้ควยกำลังอาวุธเมื่อปี ๒๕๐๘ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

หลายปัญหาหลายแง่มุม

ทันทีที่มีข่าววิทยุสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยประกาศปิดตัวเอง แหล่งข่าวทางการทหารของไทยก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนเอง

ต้องการแสดงท่าทีที่คัดค้านรัฐบาลไทยเพื่อหวังผลในทางการเมืองต่อต้านการฉ้อโกงในอินโดจีนในระยะนี้ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางการทหารก็กล่าวถึงลาวว่าวิหยเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทยคงจะกระจายเสี่ยงอีกครั้งอย่างแน่นอนหลังจากหาสถานที่ปลอดภัยได้^๑

ขณะเดียวกันผู้สันนิษฐานคนอื่น ๆ ก็ให้ความเห็นว่า อาจจะเป็นผลจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยและพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน โดยเฉพาะกับลาวและเวียดนามมีความขัดแย้งกันอย่างหนัก ทำให้ศูนย์การนำของพรรคส่วนหนึ่งต้องหลบออกมาจากลาวและเข้ามาใช้ฐานที่มั่นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือในเขตจังหวัดน่านซึ่งแหล่งข่าวทางการทหารเชื่อว่าเป็นศูนย์การนำที่แท้จริงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประเด็นนี้ถ้าจะมองอย่างสรุปก็คือที่ตั้งสถานีผลิตการวิทยุซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในเขตแดนของลาว (สถานีวิทยุส่งคลื่นขนาดประมาณ ๑๐ กิโลวัตต์ ซึ่งจะส่งไปสถานีใหญ่ที่ทางตอนใต้ของจีนที่ติดกับชายแดนลาวและเวียดนาม) ต้องมีการโยกย้าย

ขณะเดียวกันนักสังเกตรวมคนอื่นก็ให้ความเห็นว่า การที่จีนและเวียดนามอาจจะปะทะกันอีกครั้งทางชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนาม อาจจะมีผลกระทบต่อการกระจายเสี่ยงของสถานี ข่ายเครื่องส่งขนาดใหญ่ในจีนก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะพูดถึงรายละเอียดเรื่องการเคลื่อนย้ายสถานีผลิตการวิทยุ (เครื่องส่งขนาดเล็กซึ่งจะส่งไปยังสถานีใหญ่) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงท่าทีบางประการเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว^๒

๑. ย้อนกลับไปดูความขัดแย้ง^๓

ก่อนหน้านั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ได้นแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการต่อปัญหาความขัดแย้งในอินโดจีนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เวียดนามบุกกัมพูชาและในช่วง

^๑Bangkok Post, (12 July 1979): 5.

^๒ดูรายละเอียดจาก มาทรมณี (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๒): ๔๘.

^๓วีระ ชีรภัทร "สปท.ประกาศปิดตัวเอง อะไรคือปัญหา" มติชนรายวัน (๑๔

ที่จีนบุกเวียดนาม แต่ภายหลังได้มีการออกบทความโดย นายศรี อินทพันธ์ ซึ่งให้เห็นว่าเวียดนามกำลังคุกคามไทยและเสนอแนวทางจัดตั้งแนวร่วม รวมกลุ่มและองค์กรทุกฝ่ายเพื่อต่อต้านการบุกของเวียดนาม

การที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้แสดงตัวอย่างเป็นทางการนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องแนวทางของพรรค และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคปฏิวัติประชาชนลาว และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามขัดแย้งกันอย่างหนัก ฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งในลาวถูกขับออกมาพร้อมกับทางรัฐบาลไทยซึ่งแน่นอนว่าวิฤตเสียดังกล่าวของประชาชนแห่งประเทศไทย ซึ่งแหล่งข่าวจากปลายกระแสเชื่อกันว่ามีสถานีถ่ายทอดหรือสถานีจัดทำรายการวิทยุอยู่ในลาวทางตอนเหนือ คงได้รับผลกระทบจากที่ลาวและจีนมีความขัดแย้งกันถึงขนาดลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทูตและให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางเทคนิคของจีนเดินทางกลับ

ปัญหาและแนวโน้มทางค่านึงจึงน่าพิจารณา

๒. สถานีวิทยุเสียดังประชาชนแห่งประเทศไทยโยกย้ายสถานที่

ผลที่ตามมาเมื่อความขัดแย้งระหว่างจีนกับลาวทางพรรคปฏิวัติประชาชนลาวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถึงจุดสุดยอดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในลาวคงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ยังไม่หาสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกได้ ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่ทำการ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะย้ายไปอยู่ทางตอนเหนือของไทยที่ใกล้กับพรมแดนจีนมากที่สุด

ที่ให้เหตุผลอย่างนี้ก็เพราะว่า สถานีวิทยุถ่ายทอดใหญ่ของสถานีวิทยุเสียดังประชาชนแห่งประเทศไทยนั้น แหล่งข่าวทางการทหารเชื่อกันว่าอยู่ทางตอนใต้ของจีน^๑ ซึ่งจะรับจากสถานีผลิตรายการของสถานีวิทยุเสียดังประชาชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานีย่อยอีกที่หนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอการยืนยันและถาวรวิเคราะห์จากแหล่งข่าวอื่น

^๑ "วิทยุเสียดังประชาชนแห่งประเทศไทย" ตะวันออก ๒ (๘ - ๑๖ มกราคม ๒๕๒๔):

ในประเด็นนี้แหล่งข่าวที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือแหล่งข่าวทางการทหารของไทย กล่าวหาว่าทางจีนคงต้องการเอาใจรัฐบาลไทย เพื่อหวังผลให้ไทยร่วมมือกับจีนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นสถานการณ์ในอินโดจีน แต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ตรงกันข้ามและขัดแย้งตัวเอง ก็คือการที่แหล่งข่าวทางการทหารเดียวกันบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการเปิดกระจายเสียงต่อไปในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก็เท่ากับว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยของฝ่ายจีนนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพรรค เพราะ เค็ง เองในช่วงที่เดินทางไปไทยก็ไม่ยอมรับท่าทีที่เลิกล้มสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างที่ฟามวันคง เสนอ พร้อมกับนั้นก็โยกย้ายให้เห็นนโยบาย ๒ ด้านคือ นโยบายพรรคและนโยบายของจีนนั้นเป็นเรื่องที่แยกออกจากกัน ซึ่งถ้าเอาเหตุผลนี้มาพิจารณาแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการปิดสถานีวิทยุดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายจีนต้องการเอาใจรัฐบาลไทย

เพราะถ้าหากว่าทางจีนแสดงท่าทีดังกล่าวออกมาทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็ต้องทบทวนนโยบายของตนใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นผลในทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องมองไปทางโซเวียต เพราะทางจีนกดดัน หรืออีกทางหนึ่งทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็ต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับทางจีนใหม่เหมือนกัน ซึ่งในประเด็นทางจีนเองก็ไม่น่าจะมีเหตุผลในการงดให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่อย่างไร

๓. จีน - เวียดนามจะทำสงครามอีกครั้ง

ในประเด็นนี้มีความเป็นไปได้สูง เพราะสถานีข่าวใหญ่ของทางจีนนั้นส่วนหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งติดกับลาวและเวียดนามอยู่ ถ้าหากว่าเกิดสงครามทางชายแดนก็เป็นไปได้ว่าทางฝ่ายจีนอาจจะต้องหาทางโยกย้ายสถานีแม่ข่ายใหม่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงมองว่าสถานีวิทยุเสียงปฏิวัติมลายาของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา สถานีวิทยุเสียงปฏิวัติประชาชนพม่าของพรรคคอมมิวนิสต์พม่า และสถานีวิทยุเสียงกับพูชาประชาธิปไตยของฝ่ายพลพรรค ญุก กระจายเสียงหรือไม่ประกอบกันด้วย เพราะถ้าหากว่ามี การเคลื่อนย้ายสถานีด้วยเหตุใหญ่

ทางตอนใต้ของจีนก็ต้องมีผลกับการที่สถานีวิทยุกิ่งฉางต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

๔. ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
ค่านิยมการนำ ค่านิยมชาตินิยม และค่านิยมรวม

ค่านิยมการนำ พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการกรมการเมือง ๗
คน ความเห็นจะไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะแต่เดิมใน ๗ คนนี้ก็มีความเห็นแตกต่างกันอยู่แล้ว
กล่าวคือ ๔ คนเชื่อจีน อีก ๓ คนไม่เห็นด้วย แต่เมื่อออกมาเป็นมติก็จะพากัน ๓ หรือ ๔
ทดลองมา ครั้งนี้ก็เช่นกันความหมายใ้ว่าคนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของจีนอย่างเด็ดเดี่ยวถึงที่สุดก็
คือ (๑) ทรวง นพคุณ หรือ "สหายมา" หรือ ไทสง แซ่ลิ้ม เพียงคนเดียว อีก ๓ คนที่ยังคง
เห็นด้วยกับจีนแต่ไม่แน่ใจว่าจะยึดหรือถูกในปัญหานี้ก็มี (๒) วิรัช อังคदार หรือ "จาง
หยวน" (๓) อู๋ม สีสวรรณ (๔) คำวิ เรื่องสุขธรรม หรือ "สหายตั้ง" หรือ "หวังอู๋"
๓ คนสุดท้ายคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของจีนมี เจริญ วรวงงาม หรือ "มิตร สมานันท์"
ซง แจมศรี และ ประสิทธิ์ ตะเพียนทอง เมื่อมติเป็นเช่นนี้จึงเป็นขบวนการสำคัญในการก่อความ
แตกแยกกันในคณะกรรมการกรมการเมือง ความขัดแย้งนั้นมันวันจะขยายตัวและเพิ่มความ
แหลมคมมากขึ้น^๒ ก่อนหน้าที่จะปกิวิหุ่เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ๒ สัปดาห์

ได้มีการประชุมตัวแทนพรรคที่โรงแรมकुงมิน มีตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยรวมด้วย ๓๐ คนมี วิรัช อังคदार เป็ลื่อง วรวงศรี ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ มงคล ฒ นคร นอกจากนี้ยังมี
เจ้าหน้าที่ประสานงานพรรครักชาติและประชาธิปไตย พโยม จุฬานนท์ เคยเป็นพันตรีใน

^๑ดูบทความเรื่องนี้ใน The Nation (11 July 1979): 2 - 3 และบท
สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีจีน นายดี เทียน เบียน ใน Newsweek (16 July
1979): 17.

^๒"ปกิวิหุ่เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูก
ขายทอดตลาด" ข่าวไทยนิกร ๓ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒): ๑๔ - ๑๕.

กองทัพไทย ซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ในระดัมนับริหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ศรี อินทพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้ามา อยู่ในตำแหน่งของพรรค และเขามารวมเดือนหลังจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ใน ระหว่างการประชุม วิรัช อังคदार ได้กล่าวว่าการปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยเป็นการตัดสินใจของคนเพียง ๒๕ คนในคณะกรรมการกลาง ซึ่งไม่มีความกดดันจากรัฐบาลจีน ศรี อินทพันธ์ โกรธมาก ศรี เชื่อว่าการสั่งปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยถูกดำเนินการโดยจีน หลังจากการประชุมครั้งนี้กฎพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ยอมผูกกับใคร ปิดปากเงียบนอกพรรค เพื่อจะให้การกระจายข่าว คำเนินต่อไป ใ้มีการจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ข่าวของสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ขึ้น การเผยแพร่ข่าวทำโดยการส่งรหัสจากเซตนอกของกรุงปักกิ่งไปยังเครื่องรับซึ่งเชื่อกันว่า อยู่ที่จังหวัดน่าน จากศูนย์ที่จังหวัดน่านข่าวก็จะถูกส่งต่อออกไปทั่วประเทศ แต่ผู้ส่งเหตุการณ์ ส่วนใหญ่ยอมรับกันว่าการโฆษณาชวนเชื่อแจกใบปลิวทางตัวหนังสือ มีผลน้อยมากเมื่อเปรียบ เทียบกับการออกข่าวกระจายเสียงทางวิทยุ เช่น วันละ ๕ ครั้ง^๒ ในเวลา ๐๖.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. และ ๒๒.๓๐ น.^๓

นอกจากนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ๒๕๒๑ จะมีการจัดประชุมสมัชชา แต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะการแทรกแซงของจีน ซึ่งการประชุมใหญ่ใน ๒๕๒๑ ถ้ามีขึ้นจะเป็น การประชุมสมัชชาครั้งที่ ๔ นับจากเริ่มประชุมครั้งใหญ่จาก พ.ศ. ๒๔๘๕ ในระหว่างนี้มีการ แยกแยะระหว่างระดับหัวหน้าพรรค ทำให้การเรียกประชุมครั้งนี้ไม่สำเร็จ ความแตกแยกมี ผลลงมาเรื่อย ๆ ในเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลางและระดับต่ำลงมา เหตุการณ์อันไม่คาดฝัน

^๑T.A. Davis "Whither the CPT ?" Focus: 21.

^๒Ibid, p. 21.

^๓แปลวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พจนานุกรมการเมืองไทย

ก็เกิดขึ้น การสูญเสียหน่วยเสียบังและการสื่อสารในอินโคจีน*

๑. บ้านสมาชิกพรรค แยกพิจารณาเป็นในชนบทป่าเขาและในเมือง^๒

ในป่าเขา - สมาชิกส่วนใหญ่คงจะไม่พอใจและไม่เห็นด้วย เพราะแต่ก่อนวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้โฆษณาเมืองตนและผู้จัดตั้งเมืองตนในหมู่บ้านชน เมื่อวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยหยกกระจายเสียง สมาชิกของทำงานมวลชนก็จะขาดความสนใจไป การทำงานจะยากลำบากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้นอกจากนั้นจะเกิดปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการทำงานติดตามมาอีกคือ การที่สมาชิกอยู่กระจัดกระจายกันตามพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อขาดการรับส่งจากศูนย์กลางผ่านทางวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ลัทธิขบวนการ ลัทธิพรรคพวก ลัทธิหม้อยอย และการทำงานที่ขาดเอกภาพก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากลดลงไปเมื่อ ๑๖ ปีก่อนที่จะเริ่มตั้งวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยขึ้นมา

ในเมือง - สมาชิกส่วนใหญ่คงจะไม่สะเทือนมากนัก เพราะการทำงานโฆษณาและการรับส่งในเมืองนั้น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสามารถอาศัยแนวร่วมมาโฆษณาและรับส่งได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในคำกว้างแล้วโดยลึกลงกว่าวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยเสียอีก แต่สมาชิกส่วนหนึ่งที่มีแนวทางซ้ายจัดก็คงจะไม่พอใจ จึงอาจจะหาทางออกด้วยการออกหนังสือพิมพ์ใต้ดินต่าง ๆ มาชดเชยวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยที่หยุดไป

๒. บ้านแนวร่วม เชื่อว่าจะมีความเห็นแยกเป็น ๓ ส่วน (๑) ขาดความเลื่อมใสศรัทธาในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เพราะเห็นว่าไม่ทศสุจริต ไม่เป็นตัวของตัวเอง (๒) ยังลังเลไม่แน่ใจ (๓) เชื่อในการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

* T.A. Davis "Whither the CPT ?" Focus: 22.

^๒ "ปีกววิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตก

มีแนวโน้มว่าในระยะไม่ไกลนักความเห็นในส่วนที่หนึ่งจะเพิ่มมากขึ้น* ภายในพรรคอาจจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องถึงต้องปิดสถานี แต่ถ้าเป็นประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีข้อมูลและการอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ การเปลี่ยนแปลงท่าที เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องการคัดค้านเรียกชื่อนามอย่างเต็มที่แล้ว ปัญหาที่น่าจะพิจารณาคืออะไรคือท่าทีใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถึงขนาดที่ทองมีการปิดตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้อาจสัมพันธ์กับจีนภายในผู้นำของพรรคและการเปลี่ยนสถานีผลิตรายการและผู้รับผิดชอบภายในวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยก็ได้

๕. การปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชน วิเคราะห์ได้จากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง (กรป.กลาง) นั้นเนื่องมาจากรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ได้เจรจาขอรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนในครั้งที่ได้เดินทางเปิดสัมพันธ์ไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ในครั้งที่นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน^๒ การเจรจากรณีนี้สำเร็จผลเพราะรัฐบาลจีนต้องการเป็นพันธมิตรกับไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการที่จะเข้ามีอิทธิพลเหนือกัมพูชาประชาธิปไตย และต่อต้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากการเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนักวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องนี้ได้กล่าวว่า เรื่องปิดวิทยุเสียงประชาชนนี้เป็นความสนใจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ใช่เป็นความต้องการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แม้แต่การหยุดโจมตีรัฐบาลเกรียงศักดิ์ นายไชแสง ตุ๊กใส ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปอบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การปฏิวัติเป็นผลสำเร็จโดยปราศจากการวิจารณ์รัฐบาลเกรียงศักดิ์

* เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕.

^๒"นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน" สยามจกหมายเหตุ ๓ (๓๑

แต่ในข้อแย้งนี้ทางจีนไม่เห็นด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ได้ยุติไปนานแล้ว โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หน่วยคณะกรรมการกลางที่เป็นตัวแทนในปักกิ่ง หลังจากที่ตัวแทนกลับมาประเทศจีน หัวหน้าพรรคสังคมนิยมได้เขียนจดหมายไปยังคณะกรรมการกลาง ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจที่พรรคคอมมิวนิสต์ให้เลิกการวิจารณ์รัฐบาล แต่การเขียนจดหมายครั้งนี้ไม่ได้รับการตอบจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ในขณะที่เกี่ยวกับวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (ส.ป.ท.) เลิกการโจมตีรัฐบาลวันที่ ๑๗ มิถุนายน เริ่มการใช้ถ้อยคำโจมตีเวียคนามในครั้งแรกเกี่ยวกับการยึดครองกัมพูชาในเวียคนาม และนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง เป็นการนำมาซึ่งอันตรายซึ่งเสถียรภาพของประเทศไทยหลังจากการโจมตีครั้งนี้ การออกกระจายเสียงก็เงียบหายไป ไม่มีการออกการกระจายเสียงโจมตีอีกในเดือนกรกฎาคม วิทยุเสียงประชาชนได้ออกกระจายเสียง มาจนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีเนื้อหาการกระจายเสียงวันสุดท้าย ว.สปท. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒

๑. รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว

- ชัยชนะของ กองทัพปลดแอกประชาชนชาวไทยใน ๒ เดือนแรกของปีนี้
- กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจารณ์นุชชธรรม
- ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ สูงขึ้นเรื่อย ๆ
- ตึกแดงป่าหังการะบาศที่อุตรธานี ไร่ร้อยเสียหายนับพันไร่
- ทหารปฏิวัติกับพวกรวมใจดีทหาร เวียคนามผู้รุกราน
- โศกนาฏกรรมที่ทางการฮานอยนักลัทธิครองความเป็นเจ้าก่อขึ้น

๒. บทความเรื่อง "ประชาชนไทยจักต้องทำลายศัตรูผู้รุกรานให้พินาศไป"

๓. บันทึกจากภูพาน โดย รัตนา มฤคพิทักษ์

๘. ประกาศของสถานีเรื่องการหยุดกระจายเสียง เป็นการชั่วคราว*

สรุปการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยอันเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาอย่างชัดเจน เพราะว่าสถานการณ์ทางสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดจีน ประเทศจีนปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความพยายามของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่ต้องการให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เลิกสนับสนุนสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งลាក់กันว่าอยู่ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และความแตกแยกภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเอง ไม่รวมพลังหรือคัดค้านนโยบายรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเป็นตัวเองของพรรคมีน้อยมากต่อการตัดสินใจ ทำให้ศรัทธาของสมาชิกพรรคแนวร่วมของพรรคถึงกับแตกกระเจิง เข้าเมือง เพราะออกไปก็ไร้ความหมาย การปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนั้น เท่ากับปิดการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ให้น้อยลง ซึ่งข่าวคราวของพรรคประชาชนจะสามารถรับทราบได้ก็โดยจากการฟังกระบอกเสียงในการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้ การปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยไปย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับหนึ่ง ถ้าจะพิจารณาถึงในแง่ผลก็คือว่าเพิ่มความเข้มแข็งความเป็นตัวของตัวเองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากขึ้น เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่เต็มตัว สถานที่ตั้งก็อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็กระทำการกระจายเสียง โจมตีมิตรประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนแนวทางมาโจมตีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศัตรูตัวฉกาจของสาธารณรัฐประชาชนจีน เท่ากับว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีน

เจ้าหน้าที่กานข่าวกรองของรัฐบาลไทยพยายามจับตาคู่หลังการสลายตัวของวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะแก้สภาพการณ์ดังกล่าว

*"ปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกขาย

ได้อย่างไร ซึ่งก็สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พลิก
ตัวหันมาเปิดเป็น "สำนักข่าวเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" (ส.สปท.) มีศูนย์กลาง
ใหญ่อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน วิธีการหลักที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ก็คือการใช้
สิ่งพิมพ์ในการแพร่ข่าวสาร แต่วิธีการนี้มีการเผยแพร่ที่แคบมาก คนที่ได้รับข่าวสารมีเพียง
เส้นสายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและบุคคลที่เป็นแนวร่วมจำนวนน้อย

ในการตั้งสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยขึ้นมานั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
ด้านข่าวกรองระดับสูงของรัฐบาลทราบดีว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้รหัสที่
เรียกกันว่า "มอสโคต" ในการส่งข่าวเพื่อเอามาตีพิมพ์โรเนียวเป็นข่าวอีกทีหนึ่ง^๑

"มอสโคต" หรือ "รหัสมอส" ของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นมีไว้กันอยู่สองสถานีคือ
สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า S.SPT. พรรคจะ
กระจายเสียงทุกวันอังคารและพุธ ควบขนาดคลื่น ๕,๕๕๐, ๘,๐๐๐, ๘,๘๕๐ กิโลวัตต์
ในช่วงเวลา ๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และอีกสถานีหนึ่งคือ สปจ. หรือสถานีวิทยุเสียง
ประชาชนจีน ส่งควบคลื่น ๘,๓๕๐, ๘,๖๕๐, ๘,๘๐๐, ๘,๙๐๐, ๘,๐๐๐ กิโลวัตต์ กระจาย
เสียงจากคุนหมิง เวลา ๘.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหันมาใช้มอสโคตเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒
การส่งด้วยรหัสนี้มีแค่ฉบับเท่านั้น แต่ไม่มีผู้ตอบรหัส เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของรัฐบาล
ประเมินว่าการส่งด้วยรหัสนี้สามารถส่งได้ทั่วถึงในขอบเขตทั่วประเทศสมัยก่อนขบวนการ
เสรีไทยก็เคยใช้รหัสนี้ส่งจากประเทศมาไปเวียตนาม

อย่างไรก็ตามรหัสนี้ได้สร้างความเชื่อใจให้กับการส่งกระจายเสียง เพราะ
ต้องมีการถอดรหัส ผู้ถอดรหัสใดก็มีจำนวนน้อยนิดเท่านั้น ในครั้งแรก ๆ พรรคคอมมิวนิสต์

^๑ "เปิดสถานีวิทยุ สปท. ความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"

แห่งประเทศไทยสองรหัสนี้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ถ้าเสียงที่ส่งออกมาเป็น "คา..คิก..คา" (สั้นยาวสั้น) หมายถึงตัวอักษร "K" คิกคิก...คาคาหมายถึงตัว "H" คิกกา คิกกา หมายถึงตัว "C" คาคา คิกคิก หมายถึงตัว "N" รวมแล้วสามารถถอดรหัส ๑๘ เป็นคำว่า "คุณ" ตามวิธีสะกดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๔ นี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้มอสโคตเป็นภาษาไทย เช่น คำว่า "คุณ" ก็จะใช้รหัสตัวอักษร "ค" สระอุ และ "ณ" พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พยายามที่จะเปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยออกมา โดยแสวงหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและสถานที่ตั้งที่มั่นคงในการส่งกระจายเสียง^๑ จากความพยายามอย่างยิ่งยวดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็คือรายงานข่าวในตะวันออก^๒ ได้ลงบทความว่าเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้กักฟังพบว่ามี การกระจายเสียงภาคภาษาไทย โจมตีรัฐบาลและสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากสถานีวิทยุติดกฎหมายแห่งหนึ่งมาหลายสัปดาห์แล้ว

น.ต. ประสงค์ สุนศิริ กล่าวกับตะวันออกว่า "ผมกำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดกันอยู่นาน ๆ ก็เผลอมาที่หนึ่ง ผมประเมินแล้วเครื่องมืออุปกรณ์คงจะกระหอน กระแทนเหลือเกิน ก็อย่างที่คอมมิวนิสต์ยอมสนับสนุนคอมมิวนิสต์ด้วยกัน แก่วิธีการสนับสนุนกันอย่างไรนั้นเราไม่รู้"

ทางค่าน พ.อ.หาญ พงศสิฏฐานนท์ อธิบดีหัวหน้ากองข่าว กอ.รมน.ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานีวิทยุแห่งนี้ว่า

^๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘.

^๒"วิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" ตะวันออก ๒ (๘ - ๑๖ มกราคม

...ตามความเข้าใจของพวกเราคิดว่าคงจะไม่ใช่หน่วยเคลื่อนที่อย่างคุณประสงค์ว่า เพราะถ้าเป็นหน่วยเคลื่อนที่แหล่งกำเนิดและจ่ายกระแสไฟฟ้าป้อนเครื่องจะเป็นปัญหาในการลำเลียงเคลื่อนย้าย เรียกว่าโกลาหลวุ่นวายกันทีเดียวละครับ ผมคิดว่าคงใช้ไฟประเภทไฟจากโรงงานไฟฟ้ามากกว่า เพราะความสม่ำเสมอมากกว่าและคงดีกว่า การใช้เครื่องปั่นไฟเอง หน่วยสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนมากแล้วเป็นวิทยุหตุหตุเสียมากกว่า ที่ใช้กันประเดี๋ยวประด๋าวมีระยะเวลาแน่นอน ผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย คงไม่ออกกระจายเสียง จากสถานีเคลื่อนที่ที่คงอยู่กับที่มากกว่า

เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานี พ.อ. ชาญ กล่าวว่

...ถ้าหากเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็อาจจะส่งกระจายเสียงมาจากบริเวณทิศตะวันออกพม่า จีน ไทย ซึ่งควรจะควาสถานีแห่งนี้เป็นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระจายเสียงควาเป็นอิสระจากจีนหรือเปล่า ถ้าเปลาก็แสดงว่าจีนไม่ไคสนับสนุน แต่ถาหากวาทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนก็แสดงว่าจีนอาจไม่พอใจไทยในปัญหาบางอย่าง ผมจะลองเปิดฟังดูครับ

โดยสถานีวิทยุเสียงประชาชนได้ปิดกระจายเสียงไปในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ นั้น และใช้ระยะเวลาในความพยายามอยู่รวมปีเศษ แต่เราไม่สามารถจะวินิจฉัยลงไปได้ว่าวิทยุที่เป็คใหม่นี้จะเปิดนานแคไทนและสถานที่อยู่แห่งหนตำบลใดและในประเทศไทย

ผลคิผลเสียของการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย

ผลคิของการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย มีดังนี้คือ

๑. เป็นผลคิกับรัฐบาลไทย เพราะการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยเท่ากับเป็นการยุคิบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลงในการขยายการโฆษณาชวนเชื่อ
๒. เป็นผลคิกับรัฐบาลไทย คือการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางอุดมการในพรรคฯ ตลอดจนความขัดแย้งในสมาชิกพรรคฯ

และแนวร่วมส่วนหนึ่ง" ทำให้แนวร่วมส่วนมากหันหลังให้พรรคกลับ "คืนสู่เมือง"

๓. เป็นผลคึกกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเอง ในการที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นความลับ ซึ่งสามารถที่จะดำเนินงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

ผลเสียของการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย

๑. ทำให้รัฐบาลไม่ทราบถึงแนวทาง จุดหมาย ผู้นำ การเคลื่อนไหว ตลอดจนความคิดเห็นซึ่งออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เมื่อรัฐบาลไม่ทราบว่าศัตรูเป็นบุคคลผู้ใด และพรรคมีเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถที่จะทำการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างไคผล

๒. การปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย ซึ่งหลายแหล่งข่าวต่างได้ยืนยันว่า รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้เจรจาต่อรองกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถใช้การปิดวิทยุเสียงประชาชนนั้นมาร่วมจับมือเป็นพันธมิตรต่อรองกับรัฐบาลไทย ในการที่จะช่วงชิงกรณีอิทธิพลเหนือกับพหูชาประชาธิปไตย ออกมาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเข้าไปมีส่วนพัวพันในสงครามอินโดจีนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

๓. ไม่เป็นผลคึกกับรัฐบาลไทยมากนักถ้าจะวิเคราะห์ต่อไปว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นได้หาวิธีการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบใหม่ คือการออกสิ่งตีพิมพ์ถึงจะไคผลไม่คึกเท่าการใช้สื่อวิทยุ แต่การออกสิ่งตีพิมพ์นั้นทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ยังแสวงหาแนวร่วมปัญญาชนไคจากการออกสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ, วารสาร, เอกสาร โรเนียว, ฯ ตัวอย่าง เช่น ระยะเวลาหลังจากการปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยใหม่ ๆ จะปรากฏว่ามีหนังสือทฤษฎีสามโลก หรือวารสารที่ลงพิมพ์เกี่ยวกับทฤษฎีสามโลก ซึ่งก็หมายถึงการชี้แจงให้แนวร่วมที่อยู่ภายในเมืองทราบถึงความขัดแย้งทางสากลและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดจีนไค

เปลี่ยนแปลงไป พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วยังพิมพ์หนังสือ วารสารไคพิมพ์เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆ ของนักสังคมนิยม และรูปแบบแนวทางการปฏิวัตินั้น ได้มีเสนอสู่สายตาประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม

๔. เป็นผลเสียในประเด็นที่ว่า วิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย นั้นปิดตัวเองเพื่อการปรับปรุงนโยบายใหม่เท่านั้นเอง จากแหล่งข่าว "ตะวันออก" และ "ตะวันใหม่" กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้พยายามเปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยขึ้นสำเร็จแล้ว

สรุปความขัดแย้งทางค่านิยมการของโลกคอมมิวนิสต์กับผลกระทบต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สหภาพโซเวียต ซึ่งมีความขัดแย้งควยกันหลายสาเหตุแต่จุดใหญ่คือการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกคอมมิวนิสต์ และการตีความลัทธิมาร์กซ์ - เลนิน ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สมัยครุสชอฟที่ดำเนินนโยบายแนวทางสันติ ซึ่งรับหลักการมาจากคาร์ล เลาส์กี ซึ่งทำให้ขัดแย้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาเมื่อโซเวียตขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้นทำให้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเคยเป็นมิตร เกากับจีนต้องหันหน้าไปหาโซเวียต ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ความขัดแย้งเหล่านี้เป็นผลกระทบกับขบวนการคอมมิวนิสต์ทั่วไป โดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ต้องตกอยู่ในสภาพที่มีความยากลำบากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางสากลครั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายบางประการและได้ชานรับทฤษฎีสากลของเหมา เจ๋อตุง

ในขณะที่เดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและพรรคคอมมิวนิสต์ลาว ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยได้ดึงคนบางส่วนออกจากความเป็นแนวร่วม, กองทัพปลดแอกและจากหน่วยศิลปินของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งพรรคไทยอีสานภูษาคีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ จากการศึกษาทำใหญ่เขียน

ผ่านมายังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สร้างพรรคไทยอีสานภูษาคีขึ้นมาโดยเน้นอุดมการสายเวียดนาม - โซเวียต

การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ฯ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน กับเหตุผลส่วนตัวของจีนที่ต้องการนำสงครามสั่งสอนเวียดนามอีกในรอบที่สอง และจากการวิเคราะห์แหล่งข่าวทางการทหารยืนยันว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ ฯ ได้เจรจาขอร้องให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปิดวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒ วิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยได้ประกาศปิดตัวเองลง.



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย